

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ใบสั่งจ้าง

ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้าง ที่ (จ.) ๙๖ / ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตรายางและการพิมพ์ (ผู้รับจ้าง)

ด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตรายางและการพิมพ์ จัดทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ รวม ๑๑ อัน ตามรายการข้างล่างนี้ และส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายในใบสั่งจ้างนี้

ในกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินทางตรงเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าบริการอันใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บให้ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งปวง

ลำดับ	จำนวน	รายการ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
			บาท	สต.	บาท	สต.	
๑.	๑๑ อัน	“จัดทำตรายาง” โดยมีร่างขอบเขตของงานและใบเสนอราคาตามที่แนบท้าย จำนวน ๓ แผ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งจ้างนี้	๑,๕๖๐	-	๑,๕๖๐	-	
		ราคาสินค้า			๑,๕๖๐	-	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๐๙	๒๐	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๖๖๙	๒๐	
		(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)					

ทำการโดยคำสั่งอนุมัติ เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

- งานที่รับจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ทางกรมจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการตรวจรับที่ส่วนราชการแต่งตั้ง ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว
- ผู้รับจ้างต้องนำใบสั่งจ้างมาพร้อมกับหลักฐานการส่งมอบพัสดุ เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามใบสั่งจ้างนี้
- ผู้รับจ้างยอมรับที่จะดำเนินการงานที่รับจ้างตามรายละเอียดข้างต้น และตามใบเสนอราคา ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้รับจ้างยอมให้ปรับเป็นรายวัน
- หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด หรือดำเนินการได้ภายในกำหนด แต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้รับจ้างยอมให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันของสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้ครบถ้วนถูกต้อง หรือขอใช้ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องไปดำเนินการจ้างผู้อื่นมาดำเนินการงานที่รับจ้างแทน
- ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของตามใบสั่งจ้างนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ในราชการเรียบร้อยแล้ว โดยภายในกำหนดระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากพัสดุตามใบสั่งจ้างนี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข หรือนำมาเปลี่ยนให้ใหม่จนสามารถใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้า ผู้รับจ้างได้อ่าน และเข้าใจความตามใบสั่งจ้างข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จึงลงนามไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง ร้อยตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ชรรต เล่าห์ทวี)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖